

# กลุ่ม'บางจาก'ทุ่มแสนล. ตั้งนิคมฯอีอีซีลุยชีวภาพ

กรุงเทพธุรกิจ ● กลุ่มบางจากฯทุ่มงบลงทุน 5 ปี 1.1 แสนล้าน เพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่น ต่อยอดธุรกิจหลัก เล็งตั้งนิคมฯในอีอีซี รองรับธุรกิจชีวภาพ-แบตเตอรี่ ด้านบีบีจีไอ เล็งผูกไปโอคอมเพล็กซ์ในอีอีซี พร้อมเตรียม เข้าระดมทุนตลาดหุ้นครึ่งปีหลัง "บีบีจีไอ" ตั้งเป้า เพิ่มกำลังผลิตใหม่ 200 เมกะวัตต์ในปีนี้

แม้ในปีที่ผ่านมา การแข่งขันในธุรกิจพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศจะรุนแรง แต่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาอันดับผู้ค้าน้ำมันเบอร์ 2 ของประเทศ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ราว 15.8% ล่าสุดยังประกาศแผนเดินหน้า

อ่านต่อหน้า 4

## แผนลงทุนกลุ่มบางจาก

5 ปี 1.13 แสนล้าน

สัดส่วน %



กรรพท กรุงเทพธุรกิจ

## กลุ่มบางจาก

ขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมด้านพลังงานและต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจชีวภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตั้งงบลงทุนรวมช่วง 5 ปี (ปี2561-2565) ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าสีเขียว 33 % ของเงินลงทุน หรือประมาณ 3.73 หมื่นล้านบาท, ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน 20% หรือประมาณ 2.26 หมื่นล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ(Bio-Based) 18% หรือประมาณ 2.03 หมื่นล้านบาท, ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน 11% หรือประมาณ 1.24 หมื่นล้านบาท, ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 9% หรือประมาณ 1.01 พันล้านบาท และการพัฒนาธุรกิจใหม่ 9% หรือ 1.01 พันล้านบาท

โดยประมาณ 1 ใน3 ของงบลงทุน 5 ปี หรือประมาณกว่า 3 หมื่นล้านบาท จะเป็นงบประมาณสำหรับรองรับโครงการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจชีวภาพและแบตเตอรี่ในอนาคต

### เล็งผุดนิคมฯฉะเชิงเทรา

"การจัดตั้งนิคมฯ บางจากฯจะต้องหาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ เพื่อให้ทันการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงงานเอทานอลในจ.ฉะเชิงเทราอยู่แล้วประมาณ 500 ไร่ หากจะจัดตั้งเป็นนิคมฯก็ต้องหาพื้นที่เพิ่มเติม

โดยจะมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านพลังงานที่ทันสมัย มาต่อยอดธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น Bio-Based"

ขณะที่ธุรกิจผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียมในอาร์เจนตินา ด้วยสัดส่วน 16.4% คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณไตรมาส 3-4 ของปี 2560 ซึ่งบริษัทจะมีแร่ลิเทียมตามสัดส่วนหุ้นประมาณ 2,500 ตัน โดยใน ส่วนนี้สามารถนำไปผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ปลั๊กอินไฮบริดได้ประมาณ 1.5 แสนคัน ต่อปี และผลิตแบตเตอรี่มือถือ 800 ล้านเครื่อง ในปี2563 โดยจะต้องศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนต่อไป อีกทั้ง บริษัทมีความพร้อมที่จะเพิ่มการลงทุนใน LAC ทั้งการเพิ่มเงินลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้น

### ขยายผลิต-ปรับปรุงโรงกลั่น

ส่วนธุรกิจโรงกลั่น มีแผนจะดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และขยายกำลังกลั่นเพิ่มเป็น 1.33 -1.4 แสนบาร์เรลต่อวันแล้วเสร็จในปี 2563 จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 แสนบาร์เรลต่อวัน รวมถึงมีแผนจะหยุดซ่อมบำรุงเป็นเวลา 45 วันในเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้

ด้านธุรกิจการตลาด จะสร้างระบบนิเวศสีเขียวและประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Eco System) เพิ่มความทันสมัยในท่าเลขุทธศาสตร์ในรูปแบบ Greenovative Experience และจะนำระบบดิจิทัลมาใช้ในสถานีบริการน้ำมัน บางจาก รวมถึงมีแผนขยายธุรกิจร้าน SPAR Supermarket และนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรไทยไปจำหน่ายในร้าน SPAR ในสาขาต่างประเทศ และการขยายร้านค้าแพ อินทนิล รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเข้าไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี

### รุกรณวัตกรรม-สตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมใหม่ จะพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมและธุรกิจ Start up ผ่านศูนย์ Bangchak Initiative and Innovation Center (BIIC) ของบริษัท โดยธุรกิจ Start up จะใช้งบลงทุนราว 5 ล้านดอลลาร์ต่อปี จากปีที่ผ่านมาได้ลงทุนแล้วใน 3 ธุรกิจ เป็น Bio-Based 1 ราย และ พลังงานสีเขียว 2 ราย

นายชัยวัฒน์กล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะขยายปีนี้มีโอกาสกลับมาเติบโตราว 1.8-2 แสนล้านบาท หากราคาน้ำมันดิบอยู่ในกรอบ 60-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มียอดขายประมาณ 1.5-1.6 แสนล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันอยู่ในกรอบ 40-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่กำลังกลั่นน้ำมันในปีนี้จะอยู่ที่ 1.02 แสนบาร์เรลต่อวัน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่กำลังกลั่นอยู่ที่ 1.11 แสนบาร์เรลต่อวัน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ย,ภาษี,ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เติบโตเฉลี่ยปีละ 14% หรืออยู่ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทในปี 2565 จากปี 2559 มี EBITDA อยู่ที่ 1.14 หมื่นล้านบาท **คาด“บีบีจีไอ”เข้าตลาดครึ่งปีหลัง**

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) กล่าวว่า บีบีจีไอ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่างธุรกิจชีวภาพของบางจากฯ และธุรกิจเอทานอลของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL โดยบางจากฯ ถือหุ้นสัดส่วน 60% และ KSL ถือหุ้น 40% นั้น อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ คาดว่าจะกระจายหุ้นเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ราว 30% โดยมีบล.บัวหลวง, บล.กสิกรไทย และบล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยการระดมทุนครั้งนี้ มีเป้าหมายจะนำไปขยายกำลังการผลิตในส่วนของไบโอดีเซล เป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน และเอทานอล เป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน ในช่วง 2 ปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 1.5 พันล้านบาท จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตไบโอดีเซล 8.1 แสนลิตรต่อวัน และเอทานอล 9 แสนลิตรต่อวัน

### ต่อยอดธุรกิจชีวภาพ“อีอีซี”

รวมถึง จะใช้ต่อยอดธุรกิจด้านชีวภาพในอีอีซี ซึ่งในช่วง 2 ปีนี้ จะเป็นการศึกษาโอกาสต่อยอดธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ เช่น ชานอ้อย, น้ำตาล, มันสำปะหลัง, ปาล์ม, สาหร่าย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มต่างๆ เช่น ไบโอฟอสติก และอาหารเสริม ก่อนสรุปแผนลงทุนไบโอบีโอมเพล็กซ์ ต่อไป

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG กล่าวว่า บริษัทตั้งงบลงทุนช่วง 3 ปี (ปี 2561-2563) ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตต่อเนื่อง โดยปีนี้ คาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าอีก 200 เมกะวัตต์ จากปี 2560 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนถือหุ้นรวมประมาณ 600 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ กำลังผลิตไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น Retail ผ่านธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในประเทศในรูปแบบต่างๆ จำนวน 30 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 170 เมกะวัตต์ จะมาจากธุรกิจรูปแบบปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 15% เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนของรายได้และ EBITDA ไม่ต่ำกว่า 15-20% ต่อปี